

สรุปผลตอบแทนไตรมาส 1 ปี 2563 และมุมมองผู้บริหารในปี 2563

ในไตรมาส 1 ปี 2563 ราคาหุ้นของอินทัชมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากความกังวลของสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 โดยตั้งแต่ต้นปี 2563 ถึง ณ สิ้นเดือนมีนาคม อินทัชมีผลตอบแทนจากราคาหุ้นลดลงร้อยละ 13 น้อยกว่าการปรับลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ร้อยละ 29 เนื่องจากนักลงทุนประเมินว่ากลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 น้อยกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่น นอกจากนี้ อินทัชยังคงกำหนดจ่ายเงินปันผลตามเดิม โดยขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และจ่ายเงินในวันที่ 23 เมษายน 2563 หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่ร้อยละ 2.2

ทั้งนี้ อินทัชยังคงมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น แสวงหาโอกาสในการลงทุนเพื่อตอบรับเทคโนโลยี 5G และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 ที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมใหม่และเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาจถูกนำมาใช้เร็วขึ้น เช่น เทคโนโลยีในการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพออนไลน์ และแพลตฟอร์มการจัดหางาน

ในปี 2563 การเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ของประเทศไทยถูกคาดการณ์ว่าจะลดลงร้อยละ 5-7 เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการส่งออกได้รับผลกระทบเป็นหลัก ซึ่งบางธุรกิจที่อินทัชลงทุนมีความเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายภายในประเทศ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงคาดการณ์ว่ารายได้จากการให้บริการในบางธุรกิจนั้นจะมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มอินทัชได้มีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด การเตรียมแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ การเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานและประเมินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2563

อินทัชมีกำไรสุทธิ 2,740 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการรับรู้ผลกำไรจากเอไอเอสลดลงร้อยละ 8.4 มาอยู่ที่ 2,744 ล้านบาท ขณะที่ไทยคมมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยผลกำไรจากการรับรู้ผลขาดทุน 14 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 มาเป็นกำไร 82 ล้านบาท สำหรับกำไรสุทธิของอินทัชเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2562 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 45 เนื่องจากการรับรู้ขาดทุนจากการต่อค่าและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ของไทยคมในไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม กำไรปกติจากการดำเนินงานของไทยคมมีการปรับตัวดีขึ้น จึงทำให้กำไรปกติจากการดำเนินงานของอินทัชเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ซึ่งผลประกอบการของเอไอเอสและไทยคมสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

เอไอเอส มีผลกำไรสุทธิ (ที่ไม่รวมผลกระทบจาก TFRS16) ในไตรมาส 1/2563 ที่ 7,004 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลงร้อยละ 1.1 แต่รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและรายได้จากการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แก่ลูกค้าองค์กรยังคงเติบโตสูงถึงร้อยละ 27 และ 3.5 ตามลำดับ โดยรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลงจากการแข่งขันด้านลูกค้ายระบบเดิมเงิน รวมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้การขายซิมการ์ดของเอไอเอสลดลง ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายด้านการตลาดปรับลดลงตามสถานการณ์ แต่การลงทุนโครงข่ายอย่างต่อเนื่องและการได้รับใบอนุญาตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายยังคงเพิ่มขึ้นตามลำดับ สำหรับกำไรสุทธิเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลงเพียงเล็กน้อยจากรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลงร้อยละ 4.5 จากการแข่งขันทั้งตลาดลูกค้ายระบบเดิมเงินและรายเดือน การได้รับผลกระทบจากจำนวนซิมการ์ดที่ลดลง และการปิดช่องทางการจัดจำหน่ายตามมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐ ขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการตลาดลดลงจากกิจกรรมครบรอบ 30 ปี เอไอเอส ในไตรมาสก่อนหน้า และการลดกิจกรรมการตลาดจากความกังวลการแพร่ระบาด COVID-19

ทั้งนี้ เอไอเอสคาดการณ์ว่า ไตรศมนาคมเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักและมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยดีกว่า GDP รวมทั้ง การสื่อสารโทรคมนาคมยังมีความต้องการตามนโยบายภาครัฐในการรักษาระยะห่างทางสังคม และการห้ามเคลื่อนย้ายระหว่างเมือง อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานที่สูงขึ้น ธุรกิจหยุดชะงักและภัยแล้งในหลายพื้นที่ในประเทศ อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมและการใช้จ่ายของลูกค้าในอนาคต

อินทัชยังคงสัดส่วนการถือหุ้นเอไอเอสที่ ร้อยละ 40.45 และรับรู้ผลกำไรจากเอไอเอสตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น

ไทยคม มีผลกำไรสุทธิ 198 ล้านบาทในไตรมาส 1/2563 พลิกจากขาดทุน 33 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2562 และขาดทุน 1,969 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2562 เนื่องจากในไตรมาส 1/2563 ไทยคมมีการบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนขณะที่ไม่มีการบันทึกขาดทุนจากการต่อค่าและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ นอกจากนี้ การบันทึกต่อค่าของดาวเทียมและอุปกรณ์ในไตรมาส 4/2562 และการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้ไทยคมมีค่าใช้จ่ายด้านค่าเสื่อมราคาลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้ในไตรมาสที่ 1/2563 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากรายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้องลดลงร้อยละ 25 ตามการใช้งานที่ลดลงของลูกค้าและการยุติการให้บริการของลูกค้าบางส่วนเนื่องจากดาวเทียมไทยคม 5 ปลดระวาง แต่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการใช้งานดาวเทียมบรรดแบนด์ของลูกค้าในประเทศเพิ่มขึ้น จึงทำให้ ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 อัตราการใช้งานดาวเทียมแบบทั่วไปและดาวเทียมบรรดแบนด์อยู่ที่ร้อยละ 65 และ 21 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ไทยคมยังคงมีสถานะทางการเงินยังคงแข็งแกร่ง โดยมีเงินกู้ยืมสุทธิ 4,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จาก ณ สิ้นปี 2562 ตามการอ่อนค่าของเงินบาท ขณะที่หนี้สินและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจำนวน 5,895 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนทุนเพียง 0.39 เท่า

ทางด้านผลการดำเนินงานของบริษัทอื่น ๆ ประกอบด้วย

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า: เป็นการรับรู้ผลกำไรจากบริษัทร่วมค้า ได้แก่ แอลทีซี และไฮ ซ็อบปิ้ง ตามสัดส่วนการถือหุ้น

- **แอลทีซี** เป็นการร่วมค้าทางอ้อมที่ลงทุนโดยไทยคม โดย ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 แอลทีซีและทีพลัส (บริษัท ทีพลัส ดิจิทัล จำกัด โดยแอลทีซี เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในไตรมาส 4/2562) ยังสามารถครองการเป็นหนึ่งในด้านจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใต้ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 62.5 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปี 2562 ที่ร้อยละ 61.1
- **ไฮ ซ็อบปิ้ง** มีรายได้ในไตรมาส 1/2563 ที่ 198 ล้านบาท หรือยอดขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 2.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 4/2562 จากการคิดค่าส่งสินค้า และการนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าโดยตรง ซึ่งในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ไฮ ซ็อบปิ้ง ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 จึงทำให้จำนวนลูกค้าลดลง อย่างไรก็ตาม ไฮ ซ็อบปิ้ง ปรับกลยุทธ์ในการนำเสนอสินค้าที่เป็นที่นิยมในช่วงที่เกิดผลกระทบดังกล่าวมาขายมากขึ้น ทั้งช่องทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ รวมทั้งปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการอินเวนท์:

ในช่วงไตรมาส 1/2563 โครงการอินเวนท์ได้ลงทุนเพิ่มเติมใน 2 บริษัทใหม่ คือ แอ็กซิน พีทีอี ลิมิเต็ด ประกอบธุรกิจประกันภัยโดยใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) และ Big Data ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับประกันวินาศภัยในรูปแบบต่างๆ โดยสินค้าของแอ็กซินจะอยู่ภายใต้แบรนด์อีกลู เน้นการประกันภัยหน้าจอตีพิมพ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การประกันการขนส่งสิ่งของจากอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น โดยเน้นความร่วมมือกับคู่ค้า ได้แก่ บริษัทอีคอมเมิร์ซ บริษัทประกันภัย และสถาบันการเงินต่างๆ ขณะนี้มีบริการใน 7 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และไทย และ บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด ผู้ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber-security) ด้วยการทดสอบความปลอดภัย (Penetration Testing) และตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ (Vulnerability Assessment) และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีแก่ลูกค้าองค์กร นอกจากนี้ ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด ที่ได้ลงทุนไปแล้วในปี 2562 ทำให้ในปีนี้ โครงการอินเวนท์ได้ลงทุนไปแล้วทั้งสิ้น 151 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้มีการประเมินมูลค่าบริษัทให้สะท้อนมูลค่าตามราคาตลาด ทำให้มูลค่ารวมของพอร์ตการลงทุนภายใต้โครงการอินเวนท์ ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ 1,208 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,051 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 และมีบริษัทที่อยู่ภายใต้โครงการอินเวนท์ทั้งสิ้น 15 บริษัท

สำหรับทิศทางการลงทุนในปี 2563 อินเวนท์ยังคงนโยบายการลงทุนในกลุ่มโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเกิดใหม่หรือมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งแสวงหาการลงทุนที่สามารถต่อยอดเทคโนโลยี 5G ในอนาคต เช่น เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing Technology) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber-security Technology) และเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ (Smart Solutions) ได้แก่ โรงงานอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) ระบบจัดการธุรกิจห้างร้านหรือเทคโนโลยีค้าปลีกยุคใหม่ (Smart Retail) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และระบบสุขภาพยุคใหม่ (Smart Health) ทั้งนี้ การลงทุนของอินเวนท์มิได้จำกัดการลงทุนแค่ในประเทศไทย แต่ยังคงแสวงหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศด้วย ภายใต้งบประมาณการลงทุนที่ประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี

ผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท: ในไตรมาส 1/2563 อินทียมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 2,800 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากผลกำไรของเอไอเอสลดลง แต่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากไตรมาสก่อนหน้า ตามผลกำไรที่ดีขึ้นของไทยคม สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ที่ 71 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 และ 32 จากไตรมาส 1/2562 และไตรมาส 4/2562 ตามลำดับ เนื่องจากการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสังคมมีการเลื่อนออกไป โดยในปีนี้ อินทียยังคงประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าตอบแทนผู้บริหารที่ประมาณ 400 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายสำหรับการหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ

อัตราการจัดเงินปันผล: ปัจจุบันอินทียมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยสำคัญที่อาจมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือ ผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทที่เข้าลงทุน จึงเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทด้วย

ทั้งนี้โปรดดูคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของเอไอเอส (ADVANC) และไทยคม (THCOM) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

เหตุการณ์สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มอินทียได้เริ่มต้นปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า และมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน เป็นครั้งแรก มีผลให้นโยบายการบัญชีของกลุ่มอินทียเปลี่ยนแปลงจากนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกลุ่มอินทียเลือกปรับปรุงย้อนหลังโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้เป็นรายการปรับปรุงต้นปี 2563 ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับไตรมาส 1/2563 ข้อที่ 3

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นของเดือนกุมภาพันธ์ โดยเฉพาะในการท่องเที่ยวและการส่งออก นอกจากนี้ มาตรการปิดเมืองบางส่วน (Lock down) ซึ่งเริ่มขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมส่งผลกระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจโทรคมนาคมนั้นได้รับผลกระทบจากการลดลงของนักท่องเที่ยว และการลดลงของยอดขายซึ่งเป็นผลจากศูนย์บริการในห้างสรรพสินค้าถูกปิดชั่วคราวจากมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ จากกระแสของการทำงานจากบ้าน (Work from home) ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคมส่งผลให้ความต้องการใช้งานดาต้าและอินเทอร์เน็ตบ้านเพิ่มขึ้น แต่ด้วยส่วนลดและแพ็คเกจแบบใช้งานดาต้าไม่จำกัด (Unlimited Data) ทำให้ไม่ได้เห็นผลเชิงบวกต่อรายได้ นอกจากนี้ ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม กสทช.ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บริการโดยให้ผู้ให้บริการมอบดาต้าและการโทรฟรี ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อในระยะสั้น โดยรวมธุรกิจโทรคมนาคมยังคงเป็นบริการที่จำเป็นสำหรับทั้งลูกค้าทั่วไปและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่ยังต้องมีมาตรการ Lock down และการรักษาระยะห่างทางสังคม

สำหรับธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเดือนกุมภาพันธ์ เอไอเอสชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับการพัฒนาบริการ 5G เพื่อเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำในระยะยาว อีกทั้งจะช่วยสร้างรายได้จากช่องทางใหม่ ๆ ในอนาคต รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนเพื่อให้บริการ 4G อีกด้วย โดยการลงทุนขยายโครงข่ายบนคลื่นความถี่ใหม่ย่าน 2600MHz ได้เริ่มต้นในปี นี้ เพื่อให้บริการทั้งบนเทคโนโลยี 4G และ 5G โดยมีงบการลงทุนประมาณ 35,000-40,000 ล้านบาท และมุ่งเน้นเป้าหมายในพื้นที่ที่มีความต้องการหนาแน่น และมีความต้องการใช้ 4G ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการขยายความครอบคลุมของบริการ 5G ในพื้นที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เอไอเอส ได้เข้าร่วมทุนกับ Singtel และ SK Telecom ใน บริษัท ดิจิตอล เกมมิ่ง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ("DGI") ซึ่งจะให้บริการ Game content platform ด้วยเทคโนโลยี AI ด้วยเงินลงทุน 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (266.5 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ในบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้ ความร่วมมือของพันธมิตรที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญจะช่วยให้บริษัทร่วมทุน DGI ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดเกมออนไลน์ที่มีอัตราการเติบโตสูงในภูมิภาคเอเชีย

ในไตรมาส 1/2563 ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังมีสภาวะการแข่งขันด้านราคาต่อเนื่องประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การแข่งขันในระบบเติมเงินยังคงอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ระบบรายเดือนมีการแข่งขันที่สูงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ จากแพ็คเกจแบบใช้งานดาต้าไม่จำกัด (Unlimited Data) ที่ความเร็ว 10 เมกะบิตต่อวินาทีในราคา 300 บาท/เดือน ซึ่งผู้ให้บริการทุกรายนำเสนอให้กับลูกค้าใหม่ ลูกค้าที่ย้ายจากระบบเติมเงินมาเป็นระบบรายเดือน รวมถึงลูกค้าย้ายค่าย ซึ่งเป็นสาเหตุที่กดดัน ARPU ของระบบรายเดือนของอุตสาหกรรม

เอไอเอสมีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งสิ้น 41.2 ล้านเลขหมาย ลดลง 857,700 เลขหมายในไตรมาส 1/2563 โดยลูกค้าระบบเติมเงินลดลงสุทธิ 891,100 เลขหมาย ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในขณะที่ฐานลูกค้าระบบรายเดือนมีจำนวนใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากความนิยมของแพ็คเกจแบบใช้งานดาต้าไม่จำกัดที่จำหน่ายให้กับลูกค้าระบบเติมเงิน ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของการเปลี่ยนจากระบบเติมเงินมาเป็นระบบรายเดือน นอกจากนี้ จากการปิดศูนย์บริการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้การเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการใหม่ระบบรายเดือนและการทำแคมเปญให้ส่วนลดโทรศัพท์มือถือชะลอตัวลงเช่นกัน ทั้งนี้ จากผลของแพ็คเกจดาต้าราคาถูก ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ ARPU เฉลี่ยลดลงร้อยละ 4.1 เทียบกับไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 242 บาท

สำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและดิจิทัลเซอร์วิส ในตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงมีการแข่งขันสูงต่อเนื่อง โดยผู้ให้บริการเสนอส่วนลดที่จูงใจเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่ และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ให้บริการมีการนำเสนอแพ็คเกจ Work from home ด้วยระดับราคาแพ็คเกจที่ถูกลง ในราคาเริ่มต้นที่ 299-399 บาท/เดือน โดยให้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ 100 เมกะบิตต่อวินาที เทียบกับ ARPU ของอุตสาหกรรมในระดับ 500+ บาท นอกจากนี้ ปัจจุบันแพ็คเกจที่มีความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาทีสามารถสมัครได้ในราคา 590-1,000 บาท/เดือน

ในไตรมาส 1/2563 เอไอเอส ไฟเบอร์มีฐานลูกค้า 1,090,400 ราย เพิ่มขึ้น 52,800 ในไตรมาสนี้ ทั้งนี้ จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นต่อไตรมาสชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการยกเลิกโปรโมชันที่ให้ส่วนลด เพื่อมุ่งเน้นในการทำตลาดกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังจ่ายสูง อย่างไรก็ตาม จากมาตรการปิดเมืองที่เกิดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม เอไอเอส ไฟเบอร์ จึงได้นำเสนอส่วนลดราคาแพ็คเกจอีกครั้งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อทำงานจากที่บ้าน (Work from home) ส่งผลให้มีการสมัครใช้บริการของลูกค้าเพิ่มขึ้นในช่วงปลายมีนาคม ทั้งนี้ จากการแข่งขันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นด้วยการเปิดตัวแพ็คเกจราคาถูกด้วยความเร็วที่ลดลงในตลาด ส่งผลให้ ARPU ลดลงร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

ธุรกิจดาวเทียม

สถานการณ์ COVID-19 ยังคงมิได้มีผลกระทบต่อผลประกอบการของไทยคมในไตรมาส 1/2563 โดยจำนวนข้อสัญญาดาวเทียมที่ขายให้กับผู้ประกอบการของโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตไม่ได้ลดลงจากเหตุการณ์นี้ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตไทยคมอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมหากสถานการณ์ยืดเยื้อจนส่งผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้าของไทยคม

ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สืบเนื่องจนถึงช่วงต้นปี 2563 ดาวเทียมไทยคม 5 ได้เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบแจ้งสถานะ ส่งผลให้มีข้อจำกัดทางเทคนิคในการตรวจสอบสถานะของดาวเทียมไทยคม 5 โดยไทยคมร่วมกับผู้ผลิตดาวเทียมได้พยายามกู้คืนระบบที่ขัดข้องดังกล่าวแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ เพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ ไทยคมได้ทำการโอนย้ายลูกค้าที่เกี่ยวข้องออกจากดาวเทียมไทยคม 5 และได้ดำเนินการตามคำแนะนำจากผู้ผลิตดาวเทียมในการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

โดยลูกค้าผู้ใช้บริการทรานสพอนเดอร์หรือช่องสัญญาณของดาวเทียมไทยคม 5 ส่วนใหญ่ได้มีการโอนย้ายไปยังดาวเทียมอื่นของไทยคม รวมถึงดาวเทียมที่ไทยคมดำเนินการเช่าทรานสพอนเดอร์มาเพื่อให้บริการ แต่มีลูกค้าบางส่วนที่ไทยคมจำเป็นต้องยุติการให้บริการเนื่องจากไม่สามารถโอนย้ายไปดาวเทียมดวงอื่นของไทยคมได้ ซึ่งได้แก่ ลูกค้าต่างประเทศและลูกค้ารายย่อยบางราย ในเบื้องต้นไทยคมประเมินว่า อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ลดลงจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นจำนวนประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี โดยเริ่มรับรู้ผลกระทบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี ลูกค้าและเครือข่ายโทรทัศน์สำคัญที่อยู่บนดาวเทียมไทยคม 8 และดาวเทียมไทยคม 6 อันได้แก่ โทรทัศน์ (True Visions) ช่องรายการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ช่องรายการ Must-carry ของ โทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial TV (DTT) เป็นต้น ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุขัดข้องในครั้งนี้

การปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 ส่งผลให้จำนวนทรานสพอนเดอร์หรือช่องสัญญาณโดยรวมที่ไทยคมให้บริการ ลดลงจาก 111 ทรานสพอนเดอร์เหลือ 71 ทรานสพอนเดอร์ โดยอัตราการให้บริการของลูกค้าของดาวเทียมแบบทั่วไป คือดาวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 มีอัตราการให้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยู่ที่ระดับร้อยละ 65

สำหรับการให้บริการดาวเทียมบรรดแบนด์ไทยคม 4 มีอัตราการให้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยู่ที่ระดับร้อยละ 21 ลดจากร้อยละ 23 ณ สิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดระดับการใช้งานแบนด์วีธจากลูกค้าผู้ใช้บริการต่างประเทศ

ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย

ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 แอลทีซี และบริษัท ทีพีเอสดิจิทัล จำกัด (ทีพีเอส) มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่รวม fixed wireless) ในระบบรวมทั้งสิ้น 1.69 ล้านราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง

การจ่ายเงินปันผลของอินทัช

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติดังนี้

- 1) ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 4,168 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้รับรวมไว้แล้วในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2563

ภาพรวมผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มอินทัช

ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ของแต่ละสายธุรกิจ (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม				
	2562		2563	%YoY	
ธุรกิจของบริษัท	(69)	-2%	(62)	-2%	-10%
ธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ	2,996	103%	2,744	100%	-8%
ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในประเทศ	(14)	0%	82	3%	-686%
ธุรกิจอื่น	(9)	0%	(24)	-1%	167%
กำไรสุทธิรวม	2,904	100%	2,740	100%	-6%

กำไรสุทธิรวมของกลุ่มอินทัช ในไตรมาสนี้กลุ่มอินทัชมีกำไรสุทธิรวม จำนวน 2,740 ล้านบาท ลดจากร้อยละ 6 จากไตรมาส 1/2562 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ แม้ว่าส่วนแบ่งผลการดำเนินงานจากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในประเทศเพิ่มขึ้น

ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ธุรกิจของบริษัท (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2562	2563	%YoY
ค่าใช้จ่าย	(80)	(71)	-11%
อื่น ๆ	11	9	-18%
ค่าใช้จ่ายสุทธิ	(69)	(62)	-10%

ค่าใช้จ่ายสุทธิของอินทัช ลดลงร้อยละ 10 จากไตรมาส 1/2562 ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงาน รวมทั้ง การลดลงของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคม และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากการเลื่อนจัดการประชุม ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ธุรกิจโทรคมนาคม ไร้สายภายในประเทศ (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2562	2563	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน กลุ่มเอไอเอส ตามวิธีส่วนได้เสีย	2,996	2,744	-8%

ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในกลุ่มเอไอเอส ในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายที่สูงขึ้น ประกอบกับมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized loss on exchange rate) จากการอ่อนค่าลงของสกุลเงินบาท เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงการอ่อนตัวของรายได้ โดย**ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ** เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากการได้มาซึ่งใบอนุญาตคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์ที่ได้รับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และจากการขยายความจุโครงข่าย 4G อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน สุทธิกับการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายในการเป็นพันธมิตรกับทีโอทีหลังการยุติข้อพิพาทกับทีโอที ส่วน**ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร** เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายการขยายระยะเวลาชำระหนี้ของ กสทช. แม้ว่าค่าใช้จ่ายการตลาดลดลงจากแคมเปญและกิจกรรมทางการตลาดที่ลดลงจากมาตรการปิดเมือง ขณะที่**รายได้จากขายและการให้บริการ** ใกล้เคียงกับไตรมาส 1/2562 แม้ว่ารายได้จากระบบเติมเงินลดลงจากการแข่งขันด้านราคา ประกอบกับการลดลงของซิมกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างไรก็ตาม รายได้ของลูกคาระบบรายเดือนยังคงเติบโตตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกคาระบบรายเดือนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มขึ้น แม้ว่าจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นสุทธิลดลงจากการยกเลิกแพ็คเกจที่ให้ส่วนลด แต่เริ่มมียอดขายเพิ่มในปลายเดือนมีนาคมจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานจากที่บ้าน (work from home) อย่างไรก็ตาม การแข่งขันยังคงสูงจากการเสนอขายแพ็คเกจขนาดเล็กและการให้ส่วนลดที่จูงใจ ส่งผลให้ ARPU มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจดาวเทียมและ ธุรกิจ在不同ประเทศ (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2562	2563	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,303	965	-26%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(773)	(531)	-31%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(189)	(140)	-26%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(245)	(303)	24%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(5)	3	-160%
รายได้อื่น	52	67	29%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(16)	238	-1,588%
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(160)	(101)	-37%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(33)	198	700%
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของกลุ่มอินทัช	(14)	82	-686%

กำไร(ขาดทุน)สุทธิของกลุ่มไทยคม ในไตรมาสนี้มีกำไรสุทธิ จำนวน 198 ล้านบาท ขณะที่ในไตรมาส 1/2562 มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 33 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของ**ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ** ตามการลดลงของรายได้ และการลดลงของต้นทุนค่าเสื่อมราคาหลังจากที่มีการต่อสัญญาสิทธิในไตรมาส 4/2562 รวมทั้ง มี**กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน** จำนวน 238 ล้านบาท จากการอ่อนค่าลงของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ในไตรมาส 1/2562 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ **ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า** เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลาวที่เพิ่มขึ้นและผลจากการผ่อนคลายการแข่งขันด้านราคา แม้ว่า**รายได้จากการขายและการให้บริการ** ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากลูกค้าต่างประเทศใช้บริการดาวเทียมบรรดแบนด์ไทยคม 4 ลดลง และผลกระทบจากการลดลงของลูกค้าบรรดแคสดีในระหว่างปี 2562 และการยุติการใช้บริการของลูกค้าบางส่วนเนื่องจากดาวเทียมไทยคม 5 ปลดระวาง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ**ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร** ที่เพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าจากการยกเลิกสัญญาบริการเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของดาวเทียมไทยคม 5 หากไม่รวมการตัดจำหน่ายดังกล่าว ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจะลดลง โดยมีสาเหตุจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงาน รวมทั้ง การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ธุรกิจอื่น (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2562	2563	%YoY
รายได้จากการให้บริการ	34	26	-24%
ต้นทุนการให้บริการ	(31)	(20)	-35%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(5)	(24)	380%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน	(11)	(4)	-64%
รายได้อื่น	6	7	17%
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1)	(7)	600%
ขาดทุนสุทธิ	(8)	(22)	175%
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของกลุ่มบริษัท	(9)	(24)	167%

ธุรกิจอื่น ประกอบด้วย ธุรกิจการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง และธุรกิจภายใต้โครงการอินเทอร์เน็ต โดยขาดทุนสุทธิส่วนใหญ่เป็นผลจากขาดทุนสุทธิของธุรกิจการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตั้งแต่ปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนภายใต้โครงการร่วมลงทุน (โครงการอินเทอร์เน็ต) จากวิธีส่วนได้เสีย เป็น มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สรุปฐานะการเงิน

ข้อมูลฐานะการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562*		ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,426	7%	2,906	5%	(520)	-15%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	5,652	11%	6,100	12%	448	8%
เงินปันผลค้างรับ	-	0%	4,282	8%	4,282	100%
ลูกหนี้การค้า	1,578	3%	1,758	3%	180	11%
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	631	1%	806	2%	175	28%
สินค้าคงเหลือ	124	0%	113	0%	(11)	-9%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	503	1%	440	1%	(63)	-13%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,127	2%	1,101	2%	(26)	-2%
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	29,873	60%	28,382	54%	(1,491)	-5%
เงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน	452	1%	1,094	2%	642	142%
อาคารและอุปกรณ์	3,358	7%	3,262	6%	(96)	-3%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	1,366	3%	1,168	2%	(198)	-14%
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	1,445	3%	1,592	3%	147	10%
รวมสินทรัพย์	49,535	100%	53,004	100%	3,469	7%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินปันผลค้างจ่าย	-	0%	4,297	8%	4,297	100%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	392	1%	518	1%	126	32%
ประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890	6%	2,890	5%	-	0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,243	3%	1,233	2%	(10)	-1%
เงินกู้ยืมระยะยาว	3,768	8%	3,781	7%	13	0%
หนี้สินไม่มีหมุนเวียนอื่น	793	2%	799	2%	6	1%
รวมหนี้สิน	9,086	18%	13,518	26%	4,432	49%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	40,449	82%	39,486	74%	(963)	-2%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	49,535	100%	53,004	100%	3,469	7%

* บางรายการถูกจัดประเภทใหม่ เพื่อการเปรียบเทียบ

สินทรัพย์ของกลุ่มอินทัช เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากสิ้นปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลเงินปันผลค้างรับจากเอไอเอสและไทยคม ทั้งนี้ เอไอเอสได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนมีนาคม 2563 และอินทัชจะได้รับเงินปันผลดังกล่าวในเดือนเมษายน 2563 และเงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเลือกวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่าดีดธรรมภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตาม TFRS 9 ขณะที่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าลดลงจากการจ่ายเงินปันผลสุทธิกับผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสนี้ของบริษัทร่วมและการร่วมค้า ส่วนอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในไตรมาสนี้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มอินทัช เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 จากสิ้นปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินปันผลค้างจ่าย ซึ่งกลุ่มอินทัชได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนมีนาคม 2563 โดยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2563 ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 2 จากสิ้นปี 2562 จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2563 ของกลุ่มอินทัช สุทธิกับการจ่ายเงินปันผล

สภาพคล่องและกระแสเงินสดของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.8 เท่า ลดลงจาก 2.4 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 1/2562 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนในไตรมาสนี้จากเงินปันผลค้างจ่าย ขณะที่ไตรมาส 1/2562 ไม่มีเงินปันผลค้างจ่าย เนื่องจากอินทัชมีการประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนเมษายน 2562 โดยกลุ่มอินทัชมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มอินทัช รวมทั้งจัดหาวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็น

ทั้งนี้ กระแสเงินสดรวมของกลุ่มอินทัชในไตรมาส 1/2563 ลดลง 520 ล้านบาท (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) จากสิ้นปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและโครงการร่วมลงทุน รวมถึง การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยของธุรกิจดาวเทียม สุทธิกับเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงาน

ลูกหนี้การค้าของกลุ่มอินทัช โดย ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีลูกหนี้การค้าคิดเป็นร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวม ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2562 โดยได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเหมาะสม

สินค้าคงเหลือของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีสินค้าคงเหลือใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2562 โดยกลุ่มอินทัชได้มีการประเมินความเพียงพอของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญและเสื่อมสภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยสินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

ความสามารถในการทำกำไรและอัตราผลตอบแทนของกลุ่มอินทัช ในไตรมาส 1/2563 กลุ่มอินทัชมีอัตรากำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 67.6 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 1/2562 แต่มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ร้อยละ 8 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 0.4 เท่า ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2562 ทั้งนี้ กลุ่มอินทัชมีความสามารถในการชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้และการชำระอัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับภาระผูกพันและภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล เรื่อง ภาระผูกพัน หนังสือคำประกันจากธนาคาร รวมถึงเหตุการณ์สำคัญ ข้อพิพาททางการค้า และคดีความที่สำคัญของกลุ่มอินทัช

รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชี

สรุปได้ดังนี้ ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง "งบการเงินระหว่างกาล" ในสาระสำคัญ

ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินเฉพาะของอินทัช	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562*		ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	2,078	6%	1,824	5%	(254)	-12%
เงินปันผลค้างรับ	-	0%	4,372	11%	4,372	100%
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	32,976	93%	31,373	81%	(1,603)	-5%
เงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน	452	1%	1,094	3%	642	142%
สินทรัพย์อื่น	47	0%	73	0%	26	55%
รวมสินทรัพย์	35,553	100%	38,736	100%	3,183	9%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินปันผลค้างจ่าย	-	0%	4,168	11%	4,168	100%
หนี้สินอื่น	160	0%	149	0%	(11)	-7%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	35,393	100%	34,419	89%	(974)	-3%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	35,553	100%	38,736	100%	3,183	9%

* บางรายการถูกจัดประเภทใหม่ เพื่อการเปรียบเทียบ

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2562	2563	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน			
บริษัทย่อย	(18)	56	-411%
บริษัทร่วม	2,989	2,744	-8%
รายได้อื่น	11	10	-9%
รวมรายได้	2,982	2,810	-6%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น	(63)	(54)	-14%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(17)	(17)	0%
รวมค่าใช้จ่าย	(80)	(71)	-11%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	2,902	2,739	-6%
ต้นทุนทางการเงิน	-	(1)	100%
กำไรสุทธิ	2,902	2,738	-6%

งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2562	2563	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,335	989	-26%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(9)	(1)	-89%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,989	2,744	-8%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	238	100%
รายได้อื่น	69	83	20%
รายได้รวม	4,384	4,053	-8%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(804)	(551)	-31%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(189)	(140)	-26%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(15)	(6)	-60%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(280)	(356)	27%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(16)	-	-100%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(33)	(34)	3%
รวมค่าใช้จ่าย	(1,337)	(1,087)	-19%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	3,047	2,966	-3%
ต้นทุนทางการเงิน	(83)	(54)	-35%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,964	2,912	-2%
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(78)	(54)	-31%
กำไรสุทธิ	2,886	2,858	-1%
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,904	2,740	-6%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(18)	118	-756%
กำไรสุทธิ	2,886	2,858	-1%

แหล่งที่มาและการใช้ไปของกระแสเงินสดรวม *			
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563			ล้านบาท
แหล่งที่มาของกระแสเงินสดรวม		การใช้ไปของกระแสเงินสดรวม	
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	383	จ่ายเงินกู้ยืม	240
		เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในโครงการร่วมลงทุน	152
		ซื้อสินทรัพย์ถาวร	3
		จ่ายดอกเบี้ย	45
		เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	438
		ลูกหนี้ เงินตรองจ่าย และ	
		เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	25
กระแสเงินสดรวมลดลง	520		
รวม	903		903

* กระแสเงินสดรวม ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและการจัดประเภทรายการที่มีต่อเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินรวม	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2562	2563	เปลี่ยนแปลง
อัตรากำไรสุทธิ (%)	66.2	67.6	1.4
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.4	1.8	(0.6)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (%)	8.9	8.0	(0.9)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	5.6	5.3	(0.3)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.3	0.4	0.1
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.2	0.1	(0.1)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.91	0.86	(0.05)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	10.67	10.47	(0.20)

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ
 ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และความเชื่อของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของคำที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น "อาจจะ" "จะ" "คาดว่าจะ" "ตั้งใจว่า" "ประมาณ" "เชื่อว่า" "ยังคง" "วางแผนว่า" หรือ คำใด ๆ ที่มีความหมายทำนองเดียวกัน เป็นต้น แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกจัดทำขึ้นจากสมมติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมติฐานเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจจะทำให้ผลงาน ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงาน ไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้